

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

BGRIM – ตามสัญญาณระยะสั้น(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... จริงๆ แล้ว ในยุคนี้ เครื่องมือการเก็งกำไรระยะสั้น ที่นักเก็งกำไร

ใช้กันอยู่นั้น น่าจะมีหลายแบบหลายเครื่องมืออยู่เหมือนกันนะ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า ใครถนัดแบบไหน หรือใครชอบเล่นหุ้นอะไรมากกว่าด้วย... เครื่องมือขั้นเทพ เครื่องมือซับซ้อน ก็มีมากขึ้นในยุคสมัยนี้ จนหลายๆ ท่านแทบจะจำกันไม่ไหวว่าไม่ไหว หรือ บางท่านก็ลองๆ ทำตามกันจนปวดหัวกันไปเลยก็มี... แต่เชื่อหรือไม่ หรือบางท่านอาจจะเชื่อไปแล้ว ซึ่งเหนือเมฆก็จะย้ำออกบ่อยๆ ว่า ถ้าใครไม่รู้อะไร หรือไม่รู้จะใช้เครื่องมือจากความรู้นั้นก็ขอให้เข้าใจเรื่องของ MA. ให้ได้อย่างถ่องแท้เป็นพอ แล้วเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นสามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้อีกมากมาย จนท่านเองคิดว่ามันง่าย ก็กลายเป็นเรื่องปวดหัวที่น่าประทับใจไปเลยก็มีนะครับ... แต่ถ้าจะเอาง่ายๆ และเข้าใจง่ายในการทำกำไรระยะสั้น หรือเล่นเป็นรอบ ก็ดู SMA25 ก็เพียงพอแล้วละครับ แม้ว่าจะถูกมองเป็นเครื่องมือระยะสั้น หรือ เครื่องมือในการเก็งกำไรแบบเล่นรอบ แต่บางครั้ง ก็สามารถทำให้เราทำได้กำไรแบบระยะยาวๆ ได้เหมือนกัน เพราะถ้าเข้าใจธรรมชาติของเส้น MA. และอ่านด้วยความเข้าใจได้จริงๆ แค่ SMA25 เส้นเดียวนั้น ไม่น่าจะพลาดกำไรจากการลงทุน ซึ่งแม้ว่า จะมีกำไรไม่ได้สูงสุดของรอบหนึ่งๆ ก็ตาม แต่เคยกล่าวแล้วว่า ซื้อตรงไหน ขายตรงไหนส่วนใหญ่แล้วจะต้องกำไร ขอแค่ปฏิบัติตามรูปแบบของแนวโน้ม หรือตามคำสั่งสัญญาณที่บอกให้ต้องทำอะไร ก็ทำไปตามนั้น จริงอยู่ อาจจะมีการขาดทุนบ้าง แต่ไม่มาก เท่ากับรอบที่ได้กำไร... หรือบางที ซื้อแพงกว่าที่เคยขายไป ก็ต้องยอมทำ

ดูตามเกม... ไม่ใช่หุ้นที่จะเอามาเล่นเป็นเกมเก็งกำไรรายวันได้ซักเท่าไร หรือจะเรียกว่า

ไม่เหมาะกับการเก็งกำไรรายวัน หรือระยะสั้นๆ 1-2 วัน อะไรมากก็ได้... การเล่นรอบยาว หรือลงทุน ดีกว่า

แนวรับ : ... 38.0-37.0 ต่ำกว่า 36.0 ลงมา จะไม่สวย

เป้าหมาย : ... 42.0 หรือ 44.0 หรือ อาจลุ้นได้ถึง 46.0

Price Chart...(BGRIM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BGRIM... เอาเรื่องพื้นฐานง่ายๆ มาว่ากัน คือ Trend Line บวกกับ Price Pattern และที่สำคัญของการอ่านแนวโน้มแบบง่ายๆ ที่กล่าวมาจากข้างต้นแล้วก็คือเรื่องของ SMA25days นั้นแหละครับ... เอาที่ภาพของ Price Pattern ที่เราน่าจะได้รูปแบบของการเป็น Double Bottoms ไปแล้ว และน่าจะมีการยืนยันไปแล้วจากการไม่ต่ำกว่า 36.0 อีกทั้ง ยังมีการผ่านแนวต้านที่เป็นแนวโน้มขาลง โดยดูจาก Trend Line ที่เป็นขาลงนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า BGRIM ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ส่วนเรื่องของการ Run Trend สำหรับคนที่มีความก่อนแล้ว ก็ดูที่รูปแบบของ SMA25days ถ้ายังไม่สัญญาณขายก็ยังไม่ต้องขาย ถ้ายังไม่ มี ราคาแถวนี้ ก็ยังน่าซื้อตาม